

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/๒๕๖๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำของก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างไทยและญี่ปุ่นและ
ข้อริเริ่มความร่วมมือด้านถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือ
ว่าด้วยการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำของก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างไทยและญี่ปุ่นและข้อริเริ่มความร่วมมือด้านถังเก็บ
ก๊าซธรรมชาติเหลว ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ของกระทรวงพลังงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการลงทุน
ในธุรกิจต้นน้ำของก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างไทยและญี่ปุ่นและข้อริเริ่มความร่วมมือด้านถังเก็บ
ก๊าซธรรมชาติเหลว ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสในการดำเนิน
ความร่วมมือและร่วมกันพัฒนามาตรการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
การจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวให้เพียงพอสำหรับตอบสนองต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวของ
ทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว
กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งคำนึงถึงแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ ๒ ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th